



QUỲNH PHỤ Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Đệt chiếu bằng máy tại xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Phạm Ngọc Khiển, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Thời gian qua, Ban đã chú trọng nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, của địa phương đi vào cuộc sống. Ban có nhiều đổi mới trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả theo từng đối tượng. Phân công các báo cáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm trực tiếp đi truyền đạt, quán triệt các nghị quyết tại cơ sở. Sau mỗi đợt học tập, quán triệt, huyện đều chỉ đạo viết bài thu hoạch, tùy từng đối tượng viết thu hoạch bảo đảm phù hợp với công việc, sát tình hình thực tế. Các bài thu hoạch đều được chăm và có thông báo kết quả học tập của từng kỳ, đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng.

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tập thể đảng bộ nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm



Hoạt động chuyên môn tại Đài Truyền thanh Truyền hình Quỳnh Phụ.

2017. Nội dung đăng ký gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào những vấn đề còn hạn chế cần khắc phục; những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, sinh hoạt, phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên

và trách nhiệm tập thể cấp ủy, lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị để khắc phục, giải quyết tồn tại, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được cán bộ, đảng viên các

tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc. Các phong trào "làm theo" Bác trong lao động sản xuất được thực hiện sôi nổi ở các địa phương, đơn vị, từ đó đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của huyện.

Từ năm 2012 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã chủ động triển khai, nghiên cứu, tham mưu tổng kết, đánh giá nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương; phát hiện, cổ vũ và nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực. Từ tháng 10/2013 đến nay, Ban duy trì việc tham mưu, biên tập, in và phát hành bản tin thông tin nội bộ của huyện hàng tháng, bảo đảm nội dung và hình thức góp phần đưa thông tin về chủ trương của lãnh đạo tỉnh và huyện trong sinh hoạt chi bộ, trong thực hiện nhiệm vụ ở thôn, tổ dân phố cơ sở, góp phần để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ngoài ra, Ban thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Hiện nay, Ban có 6 cán bộ chuyên trách, cấp xã có 349 cán bộ kiêm nhiệm làm công tác tuyên giáo. Với phương châm "hướng về cơ sở", đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong huyện thời gian qua đã chuyển tải kịp thời tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh, trong huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, làm tốt vai trò định hướng thông tin, giữ vững trận địa tư tưởng trên địa bàn huyện, góp phần củng cố sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ năm 2012 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ đã tổ chức 17 cuộc điều tra dư luận xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp đúng, trúng để lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban thường xuyên theo dõi, đón tiếp, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện quy trình và tổ chức sâu tằm, biên soạn, in và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương. Đến nay, toàn huyện có 38/38 xã, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ các giai đoạn.

ĐÀO QUỲN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG Sát cánh cùng người lao động

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn; giải đáp kịp thời thắc mắc, kiến nghị của người lao động... là những hoạt động thiết thực được Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng thực hiện hiệu quả trong nhiều năm qua. Những việc làm cụ thể đó đã giúp người lao động yên tâm, tin tưởng vào tổ chức công đoàn, tận tâm với công việc.

Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8 (xã Nguyễn Xá) là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ điện dân dụng. Để cạnh tranh với các sản phẩm dân dụng trên thị trường, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành phù hợp, công tác chăm lo đời sống cho người lao động để duy trì số lao động ổn định được doanh nghiệp rất quan tâm. Ông Nguyễn Duy Thuần, Giám đốc Công ty chia sẻ: Với hơn 300 lao động, trong đó 100 lao động trực tiếp, để duy trì số lao động này, những năm qua Công ty cùng tổ chức công đoàn luôn sát cánh với người lao động trong việc duy trì sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Hiện nay, công nhân của Công ty có thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động về bảo hiểm y tế, chế độ ăn ca, thời gian làm việc, đồng thời tổ chức sinh nhật, khen thưởng kịp thời lao động có thành tích xuất sắc trong công việc, qua đó giúp họ yên tâm công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

Hiện có 210 công đoàn cơ sở với hơn 11.000 đoàn viên, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng đã chủ động phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến người lao động: tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động; xây dựng môi trường lao động tập thể; tham mưu với người sử dụng lao động xây

dựng định mức tiền lương, tiền thưởng, quy chế dân chủ, các nội quy, quy chế trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Chỉ đạo các CĐCS thăm hỏi, tặng quà đồng viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Liên đoàn Lao động huyện cùng với các cấp, các ngành trong huyện tổ chức thăm, tặng quà gần 500 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn và có con bị tàn tật, nhiễm chất độc da cam/Đioxin với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, quỹ mái ấm công đoàn của huyện đã hỗ trợ kinh phí 120 triệu đồng xây mới và sửa chữa nhà ở cho 4 gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ yên tâm lao động, công tác.

tâm đến cơ sở vật chất, môi trường làm việc, sinh hoạt.

Trong công tác nữ công, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đến con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ đơn thân, lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức cho 3 nữ công nhân viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có con bị tàn tật, nhiễm chất độc da cam/Đioxin với tổng số tiền là 60 triệu đồng, ngoài ra quỹ phụng dưỡng, hội thi do ban nữ công CĐCS quản lý gần 850 triệu đồng. Hàng năm, CĐCS phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức gặp mặt các cháu là con CNVCLĐ vượt khó học giỏi nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Những tháng cuối năm, cùng với việc chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cùng các cấp công đoàn tiếp tục nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVCLĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp với lãnh đạo đơn vị chăm lo giải quyết việc làm, bảo đảm ổn định thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

NGUYỄN CƯỜNG



Sản xuất đèn pin tại Công ty TNHH Sản xuất đèn pin, vợt muỗi G8.

Chung tay hỗ trợ người nghèo

Cuộc vận động vì người nghèo do MTTQ các cấp phát động đã trở thành làn gió mát thổi vào đời sống của những hộ dân nghèo. Ở Kiến Xương, với nhiều hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, hàng nghìn hộ nghèo đã có việc làm, nơi ăn, chốn ở ổn định để cùng vươn lên hòa nhập với cộng đồng.

Do tuổi cao, vợ lại tàn tật nên dù cố gắng buôn bán nhỏ lẻ nhưng hàng chục năm qua, cuộc sống gia đình ông Phạm Văn Thái, thôn Nguyễn Kinh I, xã Minh Hưng vẫn rất khó khăn. Trần trở và mong muốn lớn nhất của vợ chồng ông là làm sao có được ngôi nhà vững chắc để ra vào sớm tối, không phải lo mỗi khi trời mưa, bão gió, đêm đông giá lạnh. Ông Thái tâm sự: Phải ở trong ngôi nhà cấp 4 nắng xuyên qua mái loang lổ xuống nền nhà, mưa thì trong nhà như ngoài sân, hai vợ chồng già cũng cơ cực lắm nhưng chẳng có tiền để tu sửa. Mỗi khi trời nổi giông gió, vợ chồng tôi nơm nớp lo sợ nhà sập, đau lòng nhất là nhìn mưa gió tấp vào bàn thờ gia tiên mà bất lực. Đau đầu nỗi

niềm ấy suốt thời gian dài nên khi được MTTQ huyện cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong thôn hỗ trợ xây mới ngôi nhà, ông đã không cảm được nước mắt vì hạnh phúc: "Chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước và bà con đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi thôi!". Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương cho biết: Mỗi lần bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là một lần chúng tôi được chia sẻ khó khăn với bà con. Với chủ trương xã hội hóa công tác chăm sóc cho người nghèo, thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động

xây dựng quỹ vì người nghèo. Tính từ tháng 10/2016 đến nay, toàn huyện đã huy động được hơn 2,15 tỷ đồng xây dựng quỹ trong đó các địa phương đã quyên góp, ủng hộ được trên 1,6 tỷ đồng, cấp huyện huy động được gần 510 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các xã, thị trấn và MTTQ huyện đã xây mới và tu sửa nhà cửa cho 60 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí hơn 933 triệu đồng.

Cùng với giúp đỡ về nhà ở, MTTQ các cấp còn hỗ trợ vốn, cây, con giống cho 158 hộ nghèo với tổng số tiền 182 triệu đồng để phát triển kinh tế. Các tổ chức thành viên như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh huyện cũng đứng ra tín chấp vay

vốn và tổ chức nhiều lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi giúp các hộ nghèo xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, thoát nghèo bền vững. Bà Nguyễn Thị Thinh, thôn Tân Ấp I, xã Minh Tân chia sẻ: Từ đồng vốn vay cộng với sự động viên của hội viên phụ nữ trong xã, trong thôn, gia đình tôi đã thoát nghèo nhờ đầu tư vào mô hình kinh tế VAC cho thu nhập gần 50 triệu đồng/năm. Còn ông Bùi Văn Long, thôn Phú Cốc, xã Nam Bình cho biết: Nhờ Hội Nông dân xã hướng dẫn khoa học kỹ thuật và định hướng sản xuất nên gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, đầu tư nuôi gia cầm và nuôi trồng thủy sản thành công, đến nay đã thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu.

Trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017, thông qua cuộc vận động vì người nghèo của MTTQ huyện đã có 113 người nghèo được tư vấn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí với tổng số tiền trên 68 triệu đồng.

246 học sinh nghèo được tặng học bổng, trợ cấp, trao quà trị giá gần 130 triệu đồng để tới lớp, đến trường từ chương trình "Cấp lá yêu thương" do các cấp hội phụ nữ tổ chức và các nhà hảo tâm tài trợ. Để giúp các hộ

nghèo có một cái tết đầm ấm, sum vầy, MTTQ các cấp đã vận động, quyên góp, ủng hộ tặng 2.292 suất quà trị giá hơn 667,7 triệu đồng cho các đối tượng nghèo.

KHÁC QUẢN



Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đặng Kim Thắm, xã Quang Minh (Kiến Xương).